

สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตำแหน่งนักโภชนาการ

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ โดยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ตำแหน่งนักโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

๓

นางสาวศิริภาภรณ์ ม่วงโมทย์

๔

นายพิทักษ์ รบช้าง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ๒ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักโภชนาการ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกอำนวยการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์และทางเว็บไซต์ www.uttaradit-hosp.go.th

ด้วยขณะนี้ มีบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บเงินในการเลือกสรรฯ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งว่าการดำเนินการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว มีคณะกรรมการดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับการขึ้นบัญชีหรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อและขอให้แจ้งฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ทราบโดยเร็ว ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๕๘๓ ๒๖๐๑ ต่อ ๑๑๗๔-๕ และ ๐ ๕๕๘๓ ๐๗๘๒ หรือโทรสาร ๐ ๕๕๘๓ ๐๗๘๓ หรือ E-mail :

/Kloy...

kloy_utt@hotmail.com และ hosp.utt๒๕๕๖@gmail.com หรือตามที่อยู่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน)

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

